



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

เรื่อง เจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

พวกเรา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ข้าราชการ ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ขอประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน โดยจะปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการ ดำเนินชีวิต ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๔) และส่งเสริมให้ทุกคนมีค่านิยม ที่พึงประสงค์ของสังคมไทย ตามแนวทางคุณธรรม ๔ ประการ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ดังนี้

พอเพียง มีความพอประมาณ พอควร พอดี พออยู่ พอกิน ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีเหตุมีผล ใช้ความรู้ อย่างเป็นรอบคอบรอบด้าน คำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น มีภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน วินัย การยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของพลเมืองดี ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบขององค์กร และ สังคมรวมทั้งจรรยาบรรณของวิชาชีพ และเคารพกฎหมาย

สุจริต ยึดมั่นในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรม ไม่สนับสนุน ไม่ร่วมมือ ไม่ยินยอม และต่อต้านการทุจริตด้วยความกล้าหาญ ใช้ดุลพินิจที่ถูกต้องในการปฏิบัติต่อบุคคลอื่นอย่างเที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ขับเคลื่อนสังคมสู่ความดีงามและมีธรรมาภิบาล ด้วยการพูด การกระทำ และการปฏิบัติหน้าที่

จิตอาสา การเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมและอาสาลงมือทำ มีความเอื้ออาทรต่อสังคมโดยไม่หวัง สิ่งตอบแทน กตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินเกิดและผู้มีพระคุณ ไม่นิ่งดูยต่อการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมและผู้คน จนเป็นนิสัย

เราทุกคนจะถือปฏิบัติเป็นกติกาขององค์กร เพื่อให้คุณธรรมนำการพัฒนา เกิดสังคมคุณธรรมที่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในองค์กร มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสมานฉันท์ ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการดำรงชีพ รวมทั้งจะบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาจังหวัดลพบุรี เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม แห่งชาติฯ และนโยบายการขับเคลื่อนจังหวัดลพบุรีสู่เมืองแห่งความสุข โดยพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ ปลุกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมไทย อันเป็นรากฐานในการสร้างคนดี คนเก่ง ที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม เป็นสำคัญ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของชาติสืบต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

(นางอรพิน จิระพันธุ์วานิช)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี